



“งานหนักไม่เคยฆ่าคน”

รวมใจรายสัปดาห์

ผู้อำนวยการกองห้องสมุด



โทรศัพท์ 0 5387 3046 - 7

ฉบับที่ 57/2549

ปฏิทินสรุปกิจกรรมรอบสัปดาห์

วันที่ 24 - 30 กรกฎาคม 2549

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม เวลา 09.00 น.
2549

28 ก.ค. 2548

ผศ.ดร.ประพันธ์ โอสถาพันธุ์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดการ
ฝึกอบรม หลักสูตร “สมาชิกสหภาพ” ในเขตพื้นที่ 8
จังหวัดภาคเหนือ ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม เวลา 09.00 น.
2549



รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศ.ดร.
นำชัย ทนุผล รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ให้การ
ต้อนรับ Professor Dr.Yang, Yau - Shiang และ Dr.Lee,
Wen-Shann ซึ่งนำคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย National
Chung Hsing University ประเทศจีน ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม เวลา 09.30 น.
2549

Professor Dr.Yang, Guoliang อธิการบดีมหาวิทยาลัย
Guilin University of Technology (GUT) และ Assistant
Prof.Chen Wenqian ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาจากประเทศจีน เข้าพบ รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุม
ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม เวลา 18.00 น.
2549

รศ.อาคม กาญจนประโชติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมต้อนรับคณะ
นักศึกษาแลกเปลี่ยน National Chung Hsing University
ประเทศไต้หวัน ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
2549

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัด “โครงการเปิดโลก
การออมตามรอยพ่อ” ด้วยการนำวงดนตรีมหาวิทยาลัย “แม่โจ้
แบนด์” ณ โรงเรียนแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 27
กรกฎาคม 2549 เวลา 08.30 - 16.30 น.

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดอบรมวิชาการ “ระบบมาตรฐาน
ISO/IEC การหาค่าไม่แน่นอนของการทดสอบทางด้านเคมี”
ให้แก่ผู้ที่สนใจ ณ ห้อง 109 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

รายละเอียดกิจกรรม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2549 เวลา 09.00น. รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รศ. อาคม กาญจนประโชติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ ศ.ดร.นำชัย ทนุผล รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับ Professor Dr.Yang, Yau – Shiang และ Dr.Lee, Wen-Shann ซึ่งนำคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน เข้าศึกษาดูงานวิชาการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองสถาบัน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยกุ้ยหลิน ประเทศจีน

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2549 เวลา 09.30 น. Professor Dr.Yang, Guoliang อธิการบดีมหาวิทยาลัย Guilin University of Technology (GUT) และ Assistant Prof.Chen Wenqian ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากประเทศจีน เข้าพบ รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศ.ดร.นำชัย ทนุผล รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ และในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2549 เวลา 13.30 น. จะมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างสองสถาบัน ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จัดฝึกอบรมหลักสูตร “สมาชิกสภาเทศบาล”

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2549 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ โอสถาพันธุ์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “สมาชิกสภาเทศบาล” ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมให้กับสมาชิกสภาสังกัดสำนักงานเทศบาล ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยาแพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน จำนวน 100 คน ในระหว่างวันที่ 23 – 28 กรกฎาคม 2549 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2549 เวลา 18.30 น. รศ.อาคม กาญจนประโชติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับองค์กรนักศึกษา จัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะนักศึกษาคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน ซึ่งนำโดย Professor Dr.Yang, Yau – Shiang และ Dr.Lee, Wen-Shann เข้าร่วมแลกเปลี่ยนทัศนคติและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันร่วมกัน โดยมี รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิด และชมการแสดงของวงดนตรีแบนโจแม่โจ้ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา ณ อาคารแม่ฟ้าพัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จัดอบรมวิชาการ “ระบบมาตรฐาน ISO/IEC การหาค่าไม่แน่นอนของการทดสอบทางด้านเคมี”

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2549 เวลา 08.30 – 16.30 น. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดอบรมวิชาการ “ระบบมาตรฐาน ISO/IEC การหาค่าไม่แน่นอนของการทดสอบทางด้านเคมี” ให้แก่บุคลากร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เชิงปฏิบัติการในการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อใช้ในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดลองให้มีมาตรฐานสากลต่อไป ณ ห้อง 109 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ท่านที่สนใจสามารถสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0 5387 3801

วงดนตรีแม่โจ้แบนด์ ออกทัวร์ “โครงการเปิดโลกการออมตามรอยพ่อ”

ในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบปีที่ 60 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมสนองแนวพระราชดำริให้ประชาชนและเยาวชนชาวไทยรู้จักการออมเงินเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยการจัด “โครงการเปิดโลกการออมตามรอยพ่อ” ด้วยการนำวงดนตรีมหาวิทยาลัย “แม่โจ้แบนด์” ออกสร้างควมบันเทิงประกอบกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การตอบปัญหาชิงรางวัล การแสดงนิทรรศการ และการแสดงดนตรีเพื่อปลุกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนในโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่เกิดจิตสำนึกในการออม โดยในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2549 จะเปิดการแสดงที่ “โรงเรียนแม่แตง” อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ สำหรับโรงเรียนใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5387 3139

งานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จัดสัมมนาวิชาการ “สหกิจศึกษา : นโยบายสู่การปฏิบัติ”

วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการ “สหกิจศึกษา : นโยบายสู่การปฏิบัติ” ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

อ.ทรงศักดิ์ ภู่น้อย ประธานสภาคณาจารย์ผู้ดำเนินการ กล่าวว่า “โครงการสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายของคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งได้ริเริ่มโครงการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยมีสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นผู้ประสานความร่วมมือและเตรียมความพร้อมให้แก่ นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ” โดย รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร บรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายและทิศทางสหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้” และการร่วมเสวนาโดยคณะอาจารย์ในหัวข้อ “การดำเนินงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาของสหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้” ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒินอกสถาบัน

ได้แก่ คุณเฉลิมชาติ นครั้งกุล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง บริษัท
ภราดรอุตสาหกรรม จำกัด และดร.ชลิตดา มัชฌมบุรุษ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้ดำเนินรายการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ **เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา**

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2549 ในสาขาวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้

ระดับปริญญาเอก

สาขาวิชาการวางแผนและพัฒนาชนบท (ภาคสมทบ)

สาขาวิชาพืชไร่ (ภาคปกติ)

ระดับปริญญาโท

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรชุมชนและสิ่งแวดล้อม (แผน ข ภาคสมทบ)

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (แผน ก ภาคปกติ และภาคสมทบ)

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แผน ข ภาคสมทบ)

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (เน้นธุรกิจการเกษตร) (แผน ข ภาคสมทบ)

สาขาวิชาพืชไร่ (แผน ก และแผน ข ภาคปกติ)

สาขาวิชาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ (แผน ก ภาคปกติ)

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม (แผน ก ภาคปกติ)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง (แผน ก ภาคปกติ)

สาขาวิชาวิศวกรรมการแปรรูปผลผลิตเกษตร (แผน ก ภาคปกติ)

สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (แผน ก ภาคปกติ)

สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (แผน ก ภาคปกติ)

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและชื่อใบสมัครที่ คุณสหทัย ดำรงเกียรติศักดิ์ โครงการบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0 5349 8133 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 6 กันยายน 2549 ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2549 หรือติดตามได้ที่ทาง WWW.grad.mju.ac.th

ปฏิทินสรุปกิจกรรม “รั้วแม่โจ้รายสัปดาห์” เสนอทุกวันจันทร์

ขอเชิญร่วมส่งข่าวและกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ทราบที่

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0 5387 3046—47